

Quảng Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2021

THƯ
CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
gửi ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp năm học mới 2021-2022

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trong toàn tỉnh!

Năm học 2020-2021 đã khép lại, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ và dịch bệnh Covid-19, nhưng với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học vừa qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những thành quả đáng trân trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà, đặc biệt, hoan nghênh các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường, cũng như góp phần vào công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh suốt thời gian qua.

Các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến!

Một mùa tựu trường nữa lại về, năm học mới 2021-2022 là năm học thứ 2 diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh là các F0 phải điều trị, các F1, F2 phải cách ly, nhiều gia đình phụ huynh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi bày tỏ sự quan tâm chân thành và sẻ chia sâu sắc với những khó khăn của cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh toàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Để tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, tôi đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo hướng ứng thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh; bám sát Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo để triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để quyết liệt, thần tốc dập dịch, sớm đưa tỉnh nhà trở lại trạng thái bình thường mới để học sinh được trở lại trường học, Nhân dân ổn định đời sống và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tôi kêu gọi cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo, toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không để có thêm các ca F0 trong thời gian tới; phát huy truyền thống quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Tôi mong các em học sinh, sinh viên ra sức thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt; các bậc phụ huynh tiếp tục vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, tạo mọi điều kiện để con em mình được học tập và rèn luyện tốt nhất trong điều kiện dịch Covid-19 còn phức tạp.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo, các em học sinh, sinh viên gặt hái nhiều thành tích tốt hơn nữa trong năm học mới.



Thân ái,

Trần Thắng
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình